

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง

1. ราคาสินค้าเกษตรมี.ค.ร่วงเหตุง.จีนชะลออุดราคา
2. จีนซื้อต้นหมุขยับ
3. รัฐให้ทำนาได้ 55.8 ล้านไร่ สัปดาห์หน้าออกประกาศพื้นที่ไหนไม่อนุญาต
4. เปิดข้อมูลไม้ผล ตอ. 4 ชนิด สศท.6 เผย ผลผลิตรวม 6 แสน 5 หมื่นตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ9
5. IUPจ่อแจกใบแดงเลี้ยงก.เครื่อง สปมผ.
6. อีซูบิเบแดงประมง กรมการไม่พอใจไทยแก้อายุยูล่าช้า
รัฐบาลส่งทีมเจรจาเดือนหน้า
7. คอแลมน์ แพ้มีข่าว: เกษตรเพิ่มมาตรฐานหนูนส่งออก
8. น้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอ!
9. คอแลมน์ ข่าวชั้นคนเข้ม
10. คอแลมน์ เกษตรวันนี้

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

ไทยรัฐ

มติชน

สยามรัฐ

โพสต์ทูเดย์

มติชน

ไทยรัฐ

ข่าวสด

เดลินิวส์

ราคาสินค้าเกษตรมี.ค.ร่วง เหตุศก.จีนชะลออุดราคา

ศศก.เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตร มี.ค.ร่วงต่อเนื่อง 1.66% เศรษฐกิจจีนชะลอราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันสำหรับ-ยาง

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ทั่วไป ไตรมาส มี.ค. 2559 อยู่ที่ 134.07 ลดลง 1.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงในกลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร โดยมันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง แต่ยังมีสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือหอมแดง และกระเทียม ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สุกร ราคาสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการสุกร เพื่อส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามกลุ่มสินค้าพบว่า กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร ดัชนีราคาลดลง 8.47% กลุ่มไม้ยืนต้นลดลง 13.41% กลุ่มไม้ผลเพิ่มขึ้น 13.78% กลุ่มพืชผักเพิ่มขึ้น 45.87% กลุ่มพืชน้ำมันเพิ่มขึ้น 21.44% กลุ่มพืชไม้ดอก ลดลง 2.19% กลุ่มปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 4.76% กลุ่มประมงลดลง 6.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ดัชนีราคาสูงขึ้น 2.09% ในกลุ่มมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการส่งออกมันสำปะหลังและ

ดัชนีราคาสินค้า-ผลผลิต การเกษตร



เกษตรกรขายได้ ณ โรงนา

แป้งมันสำปะหลังมีมากขึ้น ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยในช่วงฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับราคาลดลงล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนมี.ค.2559 อยู่ที่ 113.65 ลดลง 3.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า หอมแดง และกระเทียม ส่วนสับปะรดโรงงาน สุกร และไก่เนื้อ ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ช่วงเดือนเม.ย.2559 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเม.ย. 2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมี.ค. 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนเม.ย. 2559 ได้แก่ ข้าวนาปรังและปาล์มน้ำมัน

จีนซื้อตันหมูขยับ

โพสต์ทูเดย์ - สศก.เผยราคาหมูแพงขึ้น หลังจีนนำเข้าเพิ่ม สวนดัชนีราคาสินค้าเกษตร มี.ค. ลดลง 1.66%

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าในเดือน มี.ค.

2559 ลดลง 1.66% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2558 แต่เพิ่มขึ้น 2.09% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และยางพารา โดยเฉพาะราคายางพาราปรับตัวลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และสุกร โดยเฉพาะราคาสุกรเพิ่มขึ้น เพราะความต้องการสุกรเพื่อส่งออกไปจีนมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า การนำเข้าเนื้อหมูของจีนในปี

2559 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านตัน เป็นครั้งแรก หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 28% จาก 7.77 แสนตัน ในปี 2558 หลังเกษตรกรรายย่อยปิดกิจการฟาร์มสุกรไปราว 500 แห่ง เมื่อปีก่อน ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูในจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา



คมสัน

นายคมสัน กล่าวว่า สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 2559 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ลดลง 8.30% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ปาล์มน้ำมัน และไข่ไก่ ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ลดลง 3.53% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า หอมแดง และกระเทียม ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน สุกร และไก่เนื้อ

รัฐให้ทำนาได้ 55.8 ล้านไร่

● สืบค้นหาหน้าออกประกาศพื้นที่ไหนไม่อนุญาต

“พาณิชย์” เผยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมประกาศโซนนิ่งปลูกข้าวปี 2559/60 ทั่วประเทศ เหลือ 55.8 ล้านไร่ ลดลงจากปีก่อนมีพื้นที่ปลูกได้ 61.74 ล้านไร่ กำหนดชัดเจนจังหวัดไหน อำเภอไหนปลูกข้าวได้หรือไม่ได้ เผยในพื้นที่ไม่อนุญาต จะส่งเสริมปลูกพืชอื่น หออาชีพเสริมแทน ด้าน สศก.แจ้งดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 2.09% ขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง 8.30%

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ว่า ในการผลิตปี 2559/60 ที่จะเริ่มเพาะปลูกได้ราวเดือนพ.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ จะประกาศพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวประมาณสี่ปีข้างหน้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่อยู่ในเขตส่งเสริม ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมทั่วประเทศราว 55.8 ล้านไร่ จากปีก่อนที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 61.74 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน และกระทรวงพาณิชย์จะฝึกอบรมและหออาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการกำหนดพื้นที่ให้เพาะปลูกข้าว เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ สภาพพื้นที่ และ

ปริมาณความต้องการของตลาด โดยในปี 2559/60 กำหนดให้เพาะปลูกข้าวนาปีได้ไม่เกิน 27 ล้านตัน ข้าวเปลือกเท่านั้น จากที่ผ่านมาปีนี้มีผลผลิตมากกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก

“การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มาใช้ และได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งจะช่วยให้รู้ได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมปลูกข้าว พื้นที่ไหนไม่เหมาะ เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกจากนี้กำหนดให้มีผู้ประสานงานดูแล โดยมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวม 28 คน

เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อแบ่งแยกกันดูแลตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และหากพบจุดใดมีปัญหาจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันที

ขณะเดียวกัน GISTDA ยังใช้ดาวเทียมช่วยจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรด้วย ซึ่งต่อไปจะทราบได้ทันทีว่า ที่ดินผืนนี้เป็นของเกษตรกรรายใด ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือไม่ ถ้าสุดได้ดำเนินการไปแล้ว 30% และจะเร่งทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดไม่เพียงแค่นั้น GISTDA ยังได้พัฒนาระบบจนสามารถใช้ดาวเทียมพื้นที่เพาะปลูกตามไร่ละไร่ใน Agri-Map ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าข้าวในพื้นที่นี้เริ่มปลูกแล้วหรือยัง หรือโตแล้ว หรือเก็บเกี่ยวแล้ว ทำให้ติดตามข้าวได้ตลอด

น.ส.ชุติมา กล่าวไว้ว่า สำหรับนาแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมพื้นที่ทำนาเป็นแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตนั้น ล่าสุด ได้เพิ่มสิ่งจูงใจให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น

กลุ่มและทำนาแปลงใหญ่แล้ว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ให้กลุ่มละ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการเพาะปลูก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับโรงสี เพื่อให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกแล้ว ขณะนี้โรงสีแจ้งความประสงค์แล้วกว่า 300 โรง

ส่วนการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในส่วนของการนำเข้าที่นา ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกระเบียบกำหนดอัตราค่าเช่าให้ชัดเจน การประกันภัยพืชผล อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตเสียหายแล้วเคลมไม่ได้ และยังได้ปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืชแล้ว

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมี.ค. 2559 เพิ่มขึ้น 2.09% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมามีสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา หอมแดง และกระเทียม โดยมันสำปะหลังมีความต้องการส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังมีมากขึ้น อีกทั้งยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาสินค้าลางหนักปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหอมแดงราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา และกระเทียมมีราคาสูงขึ้นแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา แต่ความต้องการยังคงมีมาก ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สับปะรดโรงงาน และหอมหัวใหญ่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมี.ค. 2559 เทียบกับเดือน ก.พ. ปี 2559 ลดลง 8.30% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อย ยางพารา สุกร และไก่เนื้อ โดยสินค้าที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ปาล์ม น้ำมัน และไข่ไก่ ทั้งนี้ ช่วงเดือน เม.ย. 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน เม.ย. 2558 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือน เม.ย. 2559 ได้แก่ ข้าวนาปรัง และปาล์ม น้ำมัน นอกจากนี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมี.ค. 2559 กับเดือน มี.ค. ปีที่แล้ว 2558 ภาพรวมลดลง 1.66% โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และยางพารา.

เปิดข้อมูลไม้ผล ตอ. 4 ชนิด สศท.6 เผย ผลผลิตรวม 6 แสน 5 หมื่นตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 แท้กทิม คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาค ตะวันออก แจงข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผล เอกภาพ ปี 2559 ภาคตะวันออก เผยผลรวมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทูเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดผลผลิตรวมประมาณ 6 แสน 5 หมื่นตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 9

นางบุษผา ภู่ออ ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง ผลการสำรวจข้อมูลไม้ผลของคณะทำงานสำรวจ ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ในการร่วมบูรณาการการจัดทำข้อมูลผลสำรวจ ปริมาณการผลิตไม้ผล ปี 2559 จำนวน 4 ชนิด คือ ทูเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราดเพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ที่จะออกสู่ตลาดในปี 2559 โดยข้อมูลไม้ผลใน ภาพรวมแต่ละชนิด พบว่า

เนื้อที่ไม้ผล ปี 2559 ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มี จำนวน 664,874 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน

1,909 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 โดยทูเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 มังคุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ส่วนเนื้อที่ให้ผล ที่ลดลง คือ เงาะ และลองกอง ซึ่งลดลงร้อยละ 3 เท่ากัน ด้านผลผลิตต่อไร่ทั้งทูเรียน มังคุด และ เงาะ ลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีฝนตกสลับอากาศหนาว อากาศร้อน อากาศ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในแต่ละวันรวมทั้งมีพายุ ลมแรงกระหนาบถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้ผลไม้ที่กำลังเริ่ม ออกดอก กลับไม่ออกดอก แต่ออกใบอ่อนแทน ส่วนรุ่นที่ออกดอกขึ้นลูกแล้วได้รับผลกระทบ อากาศหนาวน้ำค้างลงทำให้ดอกแห้งดำ แม้จะมี การเริ่มติดดอกใหม่ในรุ่นถัดไปได้บ้างแต่ก็ประสบ ปัญหาฝนตกคอร่วงจึงทำให้การติดดอกออกผล น้อยลง



ผลผลิตรวมทั้ง 4 ชนิด ปี 2559 มีจำนวน 658,015 ตัน ลดลงจากปี 2558 จำนวน 62,237 ตัน หรือลดลงร้อยละ 9 ผลผลิตจะออกมากช่วง ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ผลผลิตเงาะ ลดลงมากร้อยละ 19 รอง ลงมา คือ ทูเรียน และมังคุด ลดลงร้อยละ 6 และ 4 ตามลำดับ ยกเว้นลองกองในปีนี้ได้ คาดว่าปริมาณผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งและ ขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นผลดีต่อการออกดอกของ ลองกอง ทำให้ติดดอก ออกผลผลิตมากขึ้น

สถานการณ์การผลิตไม้ผลในขณะนี้ พบว่า เงาะอยู่ในระยะขึ้นลูกเป็นผลอ่อน ผลผลิตต่อ ไร่ลดลงค่อนข้างมาก เพราะช่วงเงาะออกดอก มีฝนตกและมีน้ำค้างลงจัด ดอกเงาะร่วง ผ่อ ด้า ดอกที่เหลือพัฒนาช่อดอกไม่สมบูรณ์มีขนาด ช่อสั้น ทำให้เงาะของจังหวัดตราดเริ่มเก็บเกี่ยว ได้เล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.10 ทูเรียน ต้น ทูเรียนปรับสภาพต้นไม่ทันจากสภาพอากาศที่ ร้อนมากในกลางวัน กลางคืนหนาว สลับกับมี ฝนและมีพายุลมแรง ใบจึงร่วงไม่ออกดอก โดย ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกมากในเดือนพฤษภาคม มังคุด ผลผลิตลดลงจากอากาศที่ร้อน สลับหนาวและมีฝน ทำให้มังคุดจากระยะ ช่อดอกไม่ออกดอกกลับออกใบอ่อนแทน มังคุดส่วนใหญ่อยู่ในระยะเป็นลูกขนาดเล็ก รุ่น

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13921

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 52.94

Ad Value: 58,234

PRValue (x3): 174,702

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดข้อมูลไม้ผล ตอ. 4 ชนิด สศท.6 เผย ผลผลิตรวม 6 แสน 5 หมื่นตัน ลดลงจากปีก่อน...



ออกดอกก่อนเริ่มเก็บเกี่ยวได้บ้างแล้วประมาณ ร้อยละ 0.27 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน และล่องกอง ตัดผลแล้ว ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน ซึ่งในปีนี้ล่องกองออกดอกหลายรุ่นกระจายและยังมีดอกในช่วงเดือนเมษายนถึง พฤษภาคม ได้อีกรอบ ในปีนี้ผลผลิตรวมล่องกองจะมากขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแห้งแล้งซึ่งเหมาะกับต้นล่องกองที่จะสลัดใบก่อนที่จะออกดอก โดยผลผลิตจะกระจายเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม 2559 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ไม้ผลในปีนี้มีปริมาณไม่มาก ดังนั้น เกษตรกรควรที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่ตามอายุการเก็บเกี่ยวได้ เพื่อคุณภาพผลผลิตของไม้ผลภาคตะวันออกของเราและเพื่อตัวพี่น้องเกษตรกรเอง

IUUจ่อแจกใบแดงเลี้ยงยกเครื่อง ศปมผ.

“บ๊วกป้อม” ปูดไทยส่งออกใบแดงไอยูยูจริง เร่งแก้ปัญหามุ่งผลิต ก.ม. ยอมรับอียูติงหลายเรื่อง ด้าน “นายกฯ” ยึดออกเค็ง “อธิบดีประมง” เหตุแก้ไอยูยูล่าช้า พร้อมผ่าโครงสร้าง ศปมผ. ทำงานในกรอบ ก่อนใช้ยาแรง ม.44 เพิ่มคำสั่ง หน.คสช. สาบปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย

ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 เม.ย. 59 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายวีระชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ได้รายงานว่าเป็นประเทศไทยอาจได้รับใบแดงในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ ไอยูยู ว่าขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานแต่ยอมรับว่าเราถูกดำเนิน [อ่านต่อหน้า 14](#)

■ IUU

ต่อจากหน้า 1

ในบางเรื่องที่ทำ แต่ไม่ตรงเป้าที่เขา ต้องการแต่คิดว่าไม่เป็นไรเราต้องแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้เราได้ชี้แจงให้อียูรับทราบทุกเรื่อง ที่สงสัยทั้งในเรื่องการออกกฎหมายที่มีความล่าช้าเราต้องไปดูว่าล่าช้าตรงไหนส่วนการปรับย้ายอธิบดีกรมประมงนั้นเป็นเพราะเขาทำงานล่าช้า และทาง พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เตรียมหาคนใหม่มาแทน

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 17/2559 สั่งให้นายวิมล จันทร์โรทัย พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมประมง โดยมีกระแสว่า นายวิมลแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือไอยูยูล่าช้าว่า ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น เพื่อหาคนที่เหมาะสมมาทำงานแต่ไม่ใช่ว่านายวิมล เขาไม่ดี เขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทุจริต แต่ตนเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นเขานั่นช้า เพราะว่าวันนี้ต้องปรับโครงสร้างในการแก้ปัญหาไอยูยูรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าตนต้องจัดตั้งใหม่ให้อยู่ในกรอบของกระทรวงและสหกรณ์

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รวมทั้งได้แก้ปัญหาคงของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานในรัฐบาลโดยการตั้งอนุกรรมการลงไปข้างล่างที่จะมีทั้งเรื่องไอยูยู และไอเคโอ ที่มีระดับผู้บริหารกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบและมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นคนขับเคลื่อนจากข้างบน ทั้งนี้ ศปมผ. ต้องทำงานอยู่ในกรอบไม่เช่นนั้นกระทรวงจะทำงานกันไม่ได้ ตนแก้โครงสร้างแล้ว ก็เหมือนกับการปรับแก้กระทรวงศึกษาให้ทำงานได้ก็เท่านั้นเอง ไม่ใช่มอบอำนาจอยู่กับคนแค่ห้าหกคนจะต้องทำอย่างนี้ไม่เช่นนั้นงานไม่เดินหน้า

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 18/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 10/2558 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งให้เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

อียูขู่ใบแดงประมง

■ กรมการค้าไม่พอใจไทยแก้อียูล่าช้า รัฐบาลส่งทีมเจรจาเดือนหน้า

โพสต์ทูเดย์ - รัฐบาลเตรียมส่งอธิบดีกรมประมงคนใหม่ เจรจาแก้อียูไม่พอใจการแก้ไขปัญหาอียูของไทย และมีแนวโน้มจะให้ใบแดง

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในกลางเดือน พ.ค.นี้ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงคนใหม่ และคณะ จะเดินทางไปชี้แจงกับคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมกิจการทางทะเล และการประมงของสหภาพยุโรป (อียู) ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาค้าประมงผิดกฎหมาย (อียู) โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่พอใจ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย. คณะกรรมการประมงของอียูได้ออกแถลงการณ์สรุปประเด็นที่ได้หารือกับไทยว่า ไทยได้รับใบเหลืองเนื่องจากขาดกรอบกฎหมายด้านการประมง ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจสอบย้อนกลับที่ไม่เพียงพอ โดยไทยได้รับข้อเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆ และคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการประเมินความคืบหน้าของไทย

2.การพูดคุยหารือที่ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีข้อห่วงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีที่ไทยใช้ในการต่อสู้กับ

ปัญหาการประมงอียู ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการฯ จะยังไม่สามารถยกเลิกการพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีมาตรการอื่นกับไทยในอนาคตได้ (further action by the Commission cannot be ruled out)

3.การประชุมกับหน่วยงานของไทยในเดือน พ.ค. 2559 จะเป็นโอกาสใหม่สำหรับไทยในการแสดงความมุ่งมั่นและความประสงค์ของไทย

4.กรมการค้าประมงอียูจะติดตามปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาสในภาคประมงต่อไป โดยพัฒนาการในระบบการควบคุมการประมงจะช่วยปรับปรุงการควบคุมสถานะของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปด้วย

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ทางอียูรู้ว่าไทยแก้ไขปัญหาคืบหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ติดใจ เช่น การบังคับใช้กฎหมายล่าช้า หรือบางเรื่อง เช่น เรื่องที่จะบรรจุทุกปลาทูน่าจากแหล่งไปยังโรงงานจะต้องได้รับใบรับรองด้านสุขอนามัยจากอียู ซึ่งมีบางรายที่ไม่ได้ใบรับรองนี้ เป็นต้น เรื่องเหล่านี้จะต้องไปชี้แจงทั้งหมดว่าเราทำอะไรไปบ้าง

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอียูด่วน โดยกล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้อียูว่า หลังจากออก พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 ต้องมีการออกกฎหมายรองอีก 92 ฉบับ มีการออกและประกาศใช้แล้ว 52 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 39 ฉบับ สำหรับการบังคับใช้กฎหมายมีการจับกุม 696 คดี และคดีสิ้นสุดแล้ว 39 คดี

■ อ่านประกอบ

A2

รัฐันตั้งใจแก้ปัญหา



ถกรับมือใบแดง : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เชิญตัวแทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เข้าหารือเพื่อรับมือการถูกคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรป (อียู) หลังจากไทยได้ใบเหลืองกรณีแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่เป็นที่พอใจ - ภาพ : วิศิษฐ์ แถมเงิน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 - พุธสัปดาห์ 28 เมษายน 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 1862

หน้า: 23(ปน)

Col.Inch: 9.59

Ad Value: 4,315.50

PRValue (x3): 12,946.50

คลิก: ๑๑๑

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: เกษตรเพิ่มมาตรฐานหนุนส่งออก

แฟ้มข่าว



● เกษตรเพิ่มมาตรฐานหนุนส่งออก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จีเอพี) แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จีเอ็มพี) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (เอชเอ

ซีซีพี) มาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 กระทรวงได้รับรองระดับฟาร์ม จำนวน 104,918 แห่ง โรงงานแปรรูปจำนวน 1,269 แห่ง และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อการส่งออก จำนวน 326,559 ตัวอย่าง ส่งผลให้สินค้าเกษตรส่งออกของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ และการตีกลับสินค้าส่งออกลดลง เห็นได้จากการส่งออกไก่เนื้อไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (อียู) ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกทำให้ส่งออกได้เฉพาะไก่แปรรูปแล้วเท่านั้น

น้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอ!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้คาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค.2559 โดยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ถึงต้นเดือน ก.ค.จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะมีฝนตามปกติ และจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน ส.ค.ถึงต.ค. โดยคาดว่าในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีพายุจรพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้จะเร่งประชุมคณะทำงานฯ โดยนายเลศิโรจน์ โกวิทณะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ภายในเดือน พ.ค.นี้

“เตรียมนำเสนอข้อมูลน้ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ออกประกาศเตือนแนะนำว่าแม้จะมีฝนตกมาแต่ยังต้องระมัดระวังการใช้น้ำให้มากที่สุด โดยการเพาะปลูกยังต้องให้เกษตรกรรออาศัยน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกก่อน และจากนี้ไปอีกประมาณ 3 เดือน ยืนยันว่าทั่วประเทศจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ และมีน้ำประปาเพียงพอจนกว่าจะมีฝนใหม่”

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์น้ำว่า กรมชลประทานรอประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงเตรียมพร้อมเพื่อหามาตรการเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด โดยหากมีฝนตกเหนือเขื่อนไม่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บน้ำเข้าเขื่อน นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ำในปี 2559 ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ รวมไปถึงน้ำเพื่อการเกษตร โดยเกษตรกรต้องมีน้ำเพียงพอสำหรับประกอบอาชีพตามสมควร และหากฝนตกได้เขื่อนจะต้องหาวิธีชะลอน้ำให้ได้มากที่สุด โดยการผันน้ำเข้าที่นา แปลงเพาะปลูก และแหล่งน้ำที่จะสามารถเก็บกักได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2559 จะต้องลุ้นว่าปริมาณฝนจะตกจำนวนเท่าไร.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9277

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 69.35

Ad Value: 107,492.50

PRValue (x3): 322,477.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครบทุก
รส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับ
วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน
พุทธศักราช 2559 แรม 1 ค่ำ
เดือน 5 ปีวอก...● หน้าร้อน อากาศอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 42
องศา **กรมอุตุนิยมวิทยา** ออกประกาศเตือน **53 จังหวัด**
ทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ให้ระวัง **พายุฤดูร้อน-พายุฤดูร้อน** เพราะหย่อมความกดอากาศ
ต่ำจากประเทศจีนพัดผ่านประเทศไทยตอนบน ที่ผ่านมาหลาย
จังหวัดได้รับผลกระทบไปแล้ว...● วันพุธที่ผ่านมา **ราชกิจจา**
นุเบกษา เผยแพร่ **ประกาศกต.** เรื่องการทำประชามติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ... แล้ว กำหนดในวันที่ 7 ส.ค.นี้ มี **2 ประเด็น** คือรับหรือ
ไม่รับรธน.ทั้งฉบับกับให้ส.ว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี้ได้ ผ่านหรือ
ไม่ผ่านยังพูดยาก แต่ **การจำกัดสิทธิ** ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นั้น
คือเครื่องยืนยันว่าเราอยู่ในยุคอะไร...● ฟ้าผ่าอีกรอบ ถูกแต่งด้วย
มาตรา 44 อีกราย **วิมล จันทโรทัย** อธิบดีกรมประมง ถูกโยก
เป็นไปผู้ตรวจราชการพิเศษ ตบยุงที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯเปิดเผย
ตรงกัน ปมแก้ปัญหา **ไอยูยู** ไม่คืบหน้า พร้อม
ให้ **อดิศร พร้อมเทพ** รองอธิบดี ขึ้นมาดำรง
ตำแหน่งแทน...● แสดงบทบาทน่าจับตา **วิรดา**
เมืองสุข ลูกสาว **วัฒนา เมืองสุข** ออกมา
เคลื่อนไหวช่วยพ่อที่ถูกคสช.ควบคุมตัว ลุยยื่น
ร้องเรียนทั้ง **สหภาพยุโรป** และ **สหรัฐอเมริกา**
ล่าสุด **แอมเนสตี้** สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอน
ออกปฏิบัติการเร่งด่วน เรียกร้องให้นานาชาติ
กดดันรัฐบาลไทยให้ปล่อยตัว จัดยาวไปจนถึง
วันที่ 31 พ.ค. ...● ขึ้นมือ 1 อันดับโลกวงการ
แบดมินตัน **น้องเมย์-รัชนก อินทนนท์** นำ



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 22 เมษายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9277

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 69.35

Ad Value: 107,492.50

PRValue (x3): 322,477.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

ความสุขความชื่นใจมาให้ชาวไทย งานใหญ่ในชีวิตก็คือความหวัง
เหรียญในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศอัดฉีดล่วงหน้า
ถ้าคว้า เหรียญทอง มาได้จะให้เบื้องต้น 5 ล้านบาท ทันที...●
มาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้ 8 ล้านโล่ง แล้ว เว็บไซต์ข่าวอันดับ 1
ของประเทศ ข่าวสดออนไลน์ ขอขอบคุณแฟนท่านผู้อ่านอีกครั้ง
มีรางวัลมาให้ร่วมสนุกเหมือนเดิม ส่วนจะเป็นอะไรนั้น กรุณา
ติดตามได้จากหน้าเพจเร็วๆ นี้ อยากฝากไว้ในอันนี้อีกก็
ข่าวสดไทยชอกเกอร์ และ ข่าวสดบันเทิง รวมทั้ง KHA-
OSOD ENGLISH ที่กำลังเข้มข้น รวดเร็ว และฉับไวใน
ขณะนี้ด้วย...● ข่าวชั้น คนเข้ม วันนี้, 09.00 น. ทพ.ดร.ธงชัย
วัชรโรจน์ศาล ผู้นำมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้าง
สุขภาพ เปิดประชุม “สิทธิมนุษยชนชาวเล ความเป็นมนุษย์ของ
เรา” ห้องบอลรูม มิราเคิลฯ...● 10.00 น. ศ.คลินิก ทพ.พาสณ์
ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ อัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ
งานการผลิต กลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนา นำชานอ้อยมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ทันตสุขภาพ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์...● 13.30 น. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม ประธาน
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพ
อากาศ (อาคารทองใหญ่) ถ.พหลโยธิน...● 18.30 น. สวดพระ
อภิธรรม คุณแม่พิมพ์พรธ วิมุกตะลพ มารดา พล.ท.ไพรัช
วิมุกตะลพ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระราชทาน
เพลิงศพวันที่ 24 เม.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ...● เวลา 17.00 น.
พระราชทานเพลิงศพ ดร.ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ เมรุวัดมกุฏ
กษัตริยาราม ก่อนพิธีในเวลา 16.00 น.มีปาฐกถาธรรมโดย
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย...●

สันตะวา

เกษตรวันนี้ ประจำวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559.....○ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เผยถึง การผลิตและการตลาด ภาคเกษตรว่าดีหลายอย่าง เช่น ไม้ส่งออก เพิ่มขึ้น ต่างชาติกิน อาหารไทยมากขึ้น.....○ และ ยอมรับ ว่าผลจากการพัฒนาสินค้าเกษตร ยังตกถึงมือ เกษตรกร ไม่มาก ยังมีช่องว่างของ ผลตอบแทน ที่เกษตรกรได้รับกับ ผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกัน มาก หลายคน บอกว่าดี ที่ผู้บริหารรู้เรื่องนี้.....○ รู้แล้ว แก้อย่างไร รมว.เกษตรฯ บอกว่า...จัดให้มีที่จำหน่าย สินค้าเกษตรทำมาตั้งแต่ปี 57.....○ ถึงวันนี้ขายได้มากขึ้น แก้ไหน จะเป็น แก้นี้ตลอดไป อย่างนั้นหรือ แล้วการ พรวนดิน ดายหญ้า เพาะ ต้นกล้า ปลูก รดน้ำแล้ว เก็บผลผลิตไปขายตลาดของกระทรวงฯ แกมต้อง นั่งขายเอง เอาเวลาไหนทำ นักการตลาดประเภท ซื้อมาขายไป เห็นแล้วใช้ภาษาทางไลน์บอกเจ้านายทันที 555 (หัวเราะ).....○ คิดได้ แค่นี้หรือ กระทรวงเกษตรฯ ที่ปัจจุบัน ดอกเตอร์เต็มไปหมดตั้งแต่ดอกเตอร์ แมลง ไปจนถึงดอกเตอร์ รวงข้าว แกมมีดอกเตอร์ด้าน การปกครอง ที่โหนสายสลิง นักการเมืองชั่วเก่า ฟังตรงข้ามรัฐบาลชุดปัจจุบัน ข้ามหัวข้ามคลองเข้ามาลอยคอ เกาะเกล็ดพญานาค เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิตตน ก็มีอยู่ แกมยัง ผงาดแบบไม่เกรงกลัว และ เกรงใจ ใครเสียอีก ทุกคนบอกคน เป็นข้าราชการ เมื่อข้าราชการคือผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้อง สัมผัสกับประชาชน และผลของการปฏิบัติ ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชน.....○ รัฐบาลจะประสบ ความสำเร็จ ในการนำพาประเทศ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยการได้



รับการสนับสนุนจากประชาชน และประชาชน จะให้การ สนับสนุนรัฐบาล หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลการดำเนินงานของ บุคลากรในราชการ ประเด็นนี้รัฐบาล ต้องใส่ใจ.....○ แล้วข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทำอะไรอยู่ในวันนี้ พบประชาชนหรือ พบปะกันเอง วันก่อน บางกรมฯ ยังเรียกผู้บริหารเข้ากรุงฯ ประชุมเรื่อง นโยบายรัฐบาลกันอยู่เลย.....○ รัฐบาลอยู่มา หลายปี ทำไมยังมานั่งพูดกันอีก หรือเรียก มาเกาะ ดีถ้าเกาะกันเรื่อง ของงาน แต่ ไม่ได้แน่ ถ้าเกาะกันเพื่อ เป้าหมายอื่น เพราะกรมฯ นี้มีประกาศ แต่งตั้งล่าสุด ผลส่วนใหญ่บุคคลที่มี กระจดองตราอย่างทอง ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น.....○ แล้ว กระทรวงฯ ว่าไงก็ คนขงคนแต่ง และคนตั้ง ก็นั่งทาบปากยกคิ้วคิดจนตาอยู่ที่นั่น แล้วคน อื่น ๆ ทำทำไมไม่ทักท้วง ไม่กล้า เพราะที่ประชุม คนนั่งหัวโต๊ะ มักจะถามใคร ๆ ในนั้นถึงความเห็น เรียกขาน แบบรายตัวด้วยการใช้สรรพนาม ตามยศและตำแหน่งแต่เมื่อถึง ตา นาง กลับใช้วาจาสั้น ๆ นุ่ม ๆ ด้วยนามเรียกขานเดียวกับที่ สามีนาง เรียกกันที่บ้าน ทุกคนก็ต้องนั่ง หากพลาดพลั้งเกิด นางกริ้ว แน่นอน ริวรอย แห่งประวัติการทำงานอาจจะถูก จารึกให้เป็น ตำหนิ ในอาชีพได้ พักงาน ปล่อยให้หน้านี้.....○ แม้จะ มีความรู้ ความสามารถอย่างไร้เหลือล้นก็ตาม นี่ก็กระทรวงเกษตรฯ ในวันนี้ ที่ยังอยู่ภายใต้ วังวน ของ กลมยา นางพญาปลวก ผลงาน ถึงยังไม่ตกถึงมือ เกษตรกร ดังปฐมบท ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง.....○

หน้าผาเตย